

CHÚA NHẬT, Ngày 23 Tháng Ba, 2025 TUẦN THỨ BA MÙA CHAY—NĂM C



TUẦN THỨ BA MÙA CHAY

CHIA SẺ LỜI CHÚA

Trong thời thơ ấu, tôi có người bạn thân tên là Xander Price. Anh ấy là người chạy nhanh nhất

trường, một cầu thủ dã cầu xuất sắc và là người Do Thái. Mặc dù gia đình anh ấy không sùng đạo, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái thân thiện với họ, mặc dù chúng tôi có những khác biệt về tôn giáo. Mọi niềm tin về Do Thái giáo của họ dường như củng cố và tăng cường trải nghiệm của riêng tôi khi là một người Công giáo. Tôi biết họ không tin vào Chúa Giêsu như gia đình tôi, nhưng bằng cách nào đó tôi trực giác rằng Chúa Giêsu đang "ẩn náu" trong tôn giáo của họ. Giống như một con mèo di chuyển dưới chân, sẵn sàng chui ra bất cứ lúc nào, Chúa Giêsu đã ẩn náu ở đó theo một cách rất đặc biệt.

Trong Phúc Âm Chúa Nhật thứ ba Mùa Chay này, Chúa Giêsu khuyên dạy, "Vì nếu các ông tin Môsen, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ Môsen đã viết về tôi." (Gioan 5:46). Những lời nói thật tuyệt vời. Môsen đã viết về Chúa Giêsu. Do đó, cách chúng ta biết và tin vào Đức Giêsu Kitô là khám phá ra Người ẩn núp trong các tác phẩm của Môsen. Kinh Thánh Do Thái Giáo là cung lòng tuyệt vời mà Chúa Giêsu lớn lên trong vô số hình ảnh: Adong, Isaac, Đavít, Menkisêđê, Đền thờ, các con chiên bị hiến tế, các tiên tri, v.v. Ngay bây giờ, trong chương trình Giáo Lý Tân Tòng nơi giáo xứ bạn, những người sắp sửa được rửa tội đang cẩn thận nghiên cứu vị trí của Chúa Giêsu trong các tác phẩm của Môsen, để họ có thể tin vào Người. Điều này cũng có hiệu quả với tất cả chúng ta, những người mong muốn đào sâu kiến thức và tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu.

Thử thách Mùa Chay: Hãy dành thời gian cầu nguyện để nghiên cứu một trong những hình ảnh về Chúa Jesus được liệt kê ở trên trong Sách Cựu Ước. Xác định hình ảnh nào bạn nhận thấy hấp dẫn và xem xét lý do tại sao lại như vậy. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, hãy bắt đầu với Sách của Tiên tri Giêrêmiah như một hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô.

— LM. John Muir ©LPi chia sẻ dựa theo Gioan 4:5-42

HỒI CẢI

Ai người tinh sạch trong dân?
Chúng ta chung số, tội nhân giữa đời.
Ăn năn hối cải gọi mời,
Tránh xa cám dỗ, chơi bời hại thân.
Bao người bị chết vong thân,
Thấp cao đổ xuống, bao lần làm than.
Số người tội lỗi tràn lan,
Thương đau chết thảm, thế gian tội tình.
Không ai tội lỗi sạch tinh,
Chỉ là số phận, chúng sinh phạm hèn.
Chúa rằng cuộc sống muối men,
Sinh hoa kết trái, đáng khen ở đời.
Dụ ngôn cây vả một thời,
Mong tìm trái vả, choáng nơi đất trồng.
Không hoa không quả không bông.
Ba năm không trái, uổng công phí giờ
Hãy đi chặt cắt chẳng chờ,
Một năm vun tưới, đợi chờ xem sao.
Bón phân đào đất xới cào,
Mong cho sinh trái, dồi dào bội thu.

LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Luca 13:1-9

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG BA, 2025

Cầu cho các gia đình đang gặp khủng hoảng



Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình tan vỡ có thể tìm ra phương thuốc chữa lành vết thương của họ thông qua sự tha thứ, tái khám phá những món quà của nhau ngay cả trong sự khác biệt của họ.

TỔNG CỘNG ĐĂNG CÚNG HÀNG TUẦN

March 15 & 16, 2025

Xin quý vị vui lòng tham khảo qua
Thông Tin Hàng Tuần của Giáo Xứ

Quý vị có thể đăng cúng qua trang mạng :
www.olphriverside.org



MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

- * Thứ Ba, Ngày 25 Tháng Ba : Lễ Truyền Tin (Lễ Trọng)
Cộng Đoàn ĐMLT có thánh lễ vào lúc 8:30 giờ tối.
- * Cộng đoàn đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá mỗi Thứ Sáu trong Mùa Chay vào lúc 8 giờ tối theo lịch trình như sau:
 - + Thứ Sáu ngày 28 tháng 3 : Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
 - + Thứ Sáu ngày 4 tháng Tư : PT Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
 - + Thứ Sáu ngày 11 tháng Tư: Ban Thường Vụ



⇒ Chủ Nhật 30 Tháng Ba: Ô/B Nguyễn-Trần Tân&Hào dâng của lễ
THÁNH LỄ VIỆT NGŨ vào lúc 5:00 giờ chiều CHỦ NHẬT hàng tuần



Mọi thắc mắc liên quan đến các
Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi
thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.

Xin vui lòng liên lạc
Cha QN. Đặng M. Trí qua văn phòng
Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN — Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đ. Trọng
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường